

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสัชชนาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้าพเจ้า นายเดชทัต หอมบุปผา ในฐานะสาธารณสุขอำเภอศรีสัชชนาลัย ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่นำบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขให้ยึดมั่นในสถาบันหลักอันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะเป็นคนดีมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญมั่นคงดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถ ถูกต้องโปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ตามหลักธรรมาภิบาลกล้าตัดสินใจและยืนหยัดที่จะกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถตามค่านิยมในการบริหารงาน อันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงานกล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใชายา รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และจริยธรรมของกระทรวงสาธารณสุข .

และขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธานรักษาต่อยอดศาสตร์ของพระราชอาผู้ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายเดชทัต หอมบุปผา)
สาธารณสุขอำเภอศรีสัชชนาลัย



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย

เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีไช่ยา

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีไช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกันในส่วนราชการ หน่วยงาน และหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

เพื่อให้นำเกณฑ์จริยธรรมฯดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัยจึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีไช่ยา ดังนี้

๑. วัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีไช่ยา

(๑) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย จะดำเนินการตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีไช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ อย่างเคร่งครัดเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในระบบยาและเวชภัณฑ์ที่มีไช่ยา

(๒) ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในหน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขคำนึงถึงเหตุผลทางวิชาการในการตัดสินใจจ่ายยา

๒. การรับประโยชน์อันเป็นทรัพย์สิน เงิน สิ่งของ ของขวัญ ของบริจาคม และบริการใดบุคลากรสาธารณสุข ให้ปฏิบัติต่อผู้แทน พนักงานขาย จากบริษัทยาและเวชภัณฑ์ ดังนี้

(๑) ไม่รับเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้นกรณีรับค่าตอบแทนจากการเป็นวิทยากร การบรรยายทางวิชาการ

(๒) ไม่เรียก รับ ยอมจะรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อมจากผู้ขายผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีความสัมพันธ์กับทางราชการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีไช่ยา

(๓) ไม่รับบริการอันเป็นกิจส่วนตัวใดๆ

(๔) การรับการสนับสนุนจากบริษัทยาและเวชภัณฑ์ที่มีไช่ยา ให้รับในนามหน่วยงานเท่านั้น

(๕) ห้ามจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนที่เชื่อมโยงถึงชื่อทางการค้าของยาและเวชภัณฑ์ที่มีไช่ยาหรือการอื่นใดที่เป็นการโฆษณาแอบแฝง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายเดชทัต หอมบุปผา)

สาธารณสุขอำเภอศรีสัชนาลัย



ข่าว สารประชาสัมพันธ์

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสะเกษ

วลียทัศน์ : ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน



เดชทัต หอมบุปผา
สาธารณสุขอำเภอศรีสะเกษ



กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)

วันที่ 2 มีนาคม ๒๕๖๖ ภายใต้การอำนวยการของ ดร.นพ.ปองพล วรปาลนิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย นำโดย นายเดชทัต หอมบุปผา สาธารณสุขอำเภอศรีสะเกษ และเจ้าหน้าที่ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสะเกษ ร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสะเกษ